

สาว18เผยปมไลฟ์สดให้ซึ่ง ยันไม่ใช่พริตตี้-พีหนุ่มบีเอ็ม โต้แทนน้องปัดรวรร้อยล้าน

พี่ชายคนขับรถบีเอ็มฯโต้แทนน้องชายถูกกล่าวหา ขับรถประมาท ชี้นอนมีน้ำฝนขังจนขับเสียหลักชน คู่กรณีดับ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

หนุ่มบีเอ็ม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน กรณีอุบัติเหตุ รถสปอร์ตหรู บีเอ็มดับเบิลยู รุ่น Z4 ทะเบียน 3กท 7558 กรุงเทพมหานคร เสียหลักเพราะฝนตกถนนลื่น เห็นข้ามเกาะกลาง ถนนชนรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู รุ่นสวิฟต์ ทะเบียน 1ขฐ 9316 กรุงเทพมหานคร บนทางหลวง หมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 180-181 หมู่ 7 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผังซาเข้าเพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิต 2 รายคือ น.ส.กรกฎ หิรัญ หรือน้ำฝน อายุ 31 ปี วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม และ น.ส.วรรณกานต์ วรรณกานต์ หรืออ้อย อายุ 29 ปี วิศวกรเคมี เพื่อนสนิทที่เดินทางมาด้วยกันในรถยนต์ซูซูกิ ส่วนนายสุรศักดิ์ ภูไชยแสง อายุ 50 ปี คนขับรถบีเอ็มดับเบิลยู ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต โรงพยาบาลหนองไผ่ในเวลาต่อมา ส่วนผู้บาดเจ็บ 1 รายคือ เป็นหญิงสาวอายุ 18 ปี อยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นั่งมาบนนายสุรศักดิ์ ส่งผลให้อุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตรวม 3 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายภูวดล หิรัญ และนางนิตยา หิรัญ พ่อกับแม่พร้อมญาติพี่น้องได้มารับศพ น.ส.กรกฎหรือน้ำฝน นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางรักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน และพิธีฌาปนกิจในวันที่ 19 มิถุนายน 2564

นายภูวดลและนางนิตยาพร้อมกันกล่าวว่า เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว มี

ความรักความผูกพันกันมาก แต่ห่างกัน ในช่วงที่น้ำฝนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หลังเรียนจบทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตำแหน่งวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม ช่วงวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 12.00 น. ได้ติดต่อทางไลน์หาลูกสาวสอบถามเรื่องขายสินค้าออนไลน์ของแม่ที่ลูกค้าโอนเงินมาให้ในบัญชีธนาคารของลูกสาว ก่อนที่ต่อมา ลูกสาวจะโอนเงินผ่านบัญชีมาให้ พร้อมแจ้งไลน์ว่ากำลังขับรถอยู่เลยถามพิมพ์กลับไปว่า “วันนี้วันอาทิตย์มีงานพิเศษเธอ ขับรถดีดีนะลูก” แต่ลูกไม่ได้อ่านคิดว่าสงสัยลูกจะรีบ กระทั่งเวลาประมาณ บ่าย 2 โมง มีคนติดต่อมาพร้อมกับถ่ายภาพหน้าจอเฟซบุ๊กของน้ำฝนว่าเกิดอุบัติเหตุช่วยติดต่อญาติให้หน่อย จึงโทรหาลูกสาวแต่ไม่รับสาย จากนั้นติดต่อไปที่โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พยาบาลแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน

“ความประมาทของคนอายุวัยกลางทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย ถ้าคนเรามีสติรู้ในจังหวะไหนควรจะขับเร็ว จังหวะไหนควรจะขับช้า ไม่ใช่คนองตามความรู้สึก อาจเป็นไปได้ผู้ชายมีพริตตี้อายุ 18 ปี มาคอยเชียร์อยู่ข้างๆ ทำให้คล้อยตามได้ เพียงแต่ว่าการเล่นอย่างนั้นขณะที่ฝนตกถนนลื่น มันไม่รู้เลยหรือไง”

ขณะที่ศพนายสุรศักดิ์ ภูไชยแสง คนขับรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ถูกส่งถึงบ้านเกิดที่ หมู่ 2 บ้านคำแคน ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีพี่ชาย 2 คน เป็นผู้นำศพกลับมา นายภูริทัต ภูไชยแสง ผอ.ร.ร.บ้านท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ พี่ชายของผู้ตาย กล่าวว่าขอคำหนังสือที่นำเสนอว่าน้องชายไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขับรถประมาทด้วยความหุนหันองจนเกิดเหตุร้ายแรงไม่คำนึงถึงเพื่อน

ร่วมทางทำให้มีผู้เสียชีวิต เพราะไม่มีใครอยากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ อนาคตของน้องชายก็ยังมี ส่วนการไลฟ์สดของเพื่อนสาวที่ นั่งมาด้วยก็ไลฟ์สดแต่เข้าไม่ในช่วงก่อนเกิดเหตุ กระทั่งน้องชายขับรถเข้าตัว อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นช่วงเวลาบ่าย 2 ถนนเป็นทางตรง สภาพถนนไม่ดีประกบกับมีฝนตกน้ำขังทำให้รถเสียหลักข้ามถนนไปชนคู่กรณีถึงแก่ชีวิตทั้ง 2 ราย

นายภูริทัตกล่าวว่า มีสื่อบางสำนักกล่าวหาว่าน้องชายเป็นลูกคุณหนู พ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างสบายนั้นไม่เป็นความจริง ในครอบครัวจะรับราชการทั้งหมดยกเว้นผู้ตายทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ รับเงินเดือนแล้วก็มีกินเที่ยวตามประสาคนหนุ่มที่ไม่มีความรับผิดชอบ รับรองว่าน้องใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ส่วนการชอบพอสาวๆ เป็นความชอบส่วนตัว ยืนยันครอบครัวทางบ้านก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายเหมือนหลายสื่อที่นำเสนอว่าเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้าน

นายภูริทัตยังกล่าวถึงน้องที่เสียชีวิตด้วยว่า ในช่วงชีวิตหนึ่ง น้องชายเคยไปร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง พาแม่ไปร่วมด้วยบางครั้ง เป็นคนมีอุดมการณ์สูง เคยถูกจำคุกในคดีความผิดละเมิดสถาบัน 18 เดือน ก่อนจะออกมาประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์

ขณะที่สาวอายุ 18 ปี นั่งรถบีเอ็มดับเบิลยูมากับนายสุรศักดิ์ได้รับบาดเจ็บ นพ.นิติเหตานุรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลในคืนวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา อาการรู้สึกตัวดี กระดูกต้นขาซ้ายหัก แพทย์ผ่าตัดตามกระดูกให้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการฟื้นตัว อาการปลอดภัย คาดว่าคนไข้จะยังคงรักษาตัวอีก 3-5 วัน

ส่วนสาวอายุ 18 ปี ให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทร์ทีวี ยืนยันว่า ตอนนี้อยู่คนเดียว ขับเทียบความเร็วรถ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ห่างจากจุดเกิดเหตุ 50 กม. ตอนนั้นถนนโล่ง ไม่มีรถคันอื่น เห็นว่าเป็นทางราบไม่ใช่ทางโค้ง เลยออกให้ซึ่งเลย ตอนนั้นขับ 120 กม.ต่อชั่วโมง แต่พอถึงช่วงทางโค้งที่มีรถเยอะ ก็ลดความเร็วลงแล้ว ตอนเกิดอุบัติเหตุไม่รู้สึกตัว เพราะหลับอยู่ รู้ตัวอีกทีเห็นข้ามเกาะกลางแล้วเกิดอุบัติเหตุ เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ฟันขึ้นมากก็เบลอ เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก และขอชี้แจงว่า

ไม่ใช่พริตตี้อย่างที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกับนายสุรภักดิ์ เพราะได้ทำแบรนด์เครื่องสำอาง ส่วนนายสุรภักดิ์หาโลกชนถ่ายภาพเพื่อโปรโมตสินค้า ส่วนคอมเมนต์ที่ทว่าตนไปตำคนอื่น ตอบโต้ในโซเชียลนั้นไม่จริง เพราะโทรศัพท์มือถือก็เสียหายจะเอาอะไรไปตอบโต้ มีคนทำเพชฌัญชี่ปลอมขึ้นมาแล้วไปตอบคอมเมนต์ที่สังคมนำไปแชร์กัน

ด้านนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ ส่วนปมเกิดอุบัติเหตุหลายฝ่ายพยายามหาสาเหตุ ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตถึงว่าถนนอาจไม่ได้มาตรฐานฝนตกจะมีน้ำขังเป็นแอ่งบนถนน ได้พูดคุยกับทางแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 แล้ว รับว่าจะทำการสำรวจถนนอีกครั้ง สำหรับผู้เสียชีวิตตัวแทนจากทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ผู้เสียหายจะเรียกร้องต่อคุณีแล้ว